



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๑ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ โดยมีประเด็นสำคัญ ๆ ได้แก่ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ตกต่ำ ปัญหาผลกระทบจากอุทกภัย การปรับแนวเสาไฟฟ้า ปัญหาการจราจร ปัญหาความมั่นคงในอาชีพ เจ้าพนักงานธุรการและนักรการภารโรง ปัญหาการประปา ผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปัญหาพื้นที่ตั้งนิคมสหกรณ์ ปัญหายาเสพติด ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาแรงงานไทยในต่างประเทศ ผลกระทบจากการสร้างคอนโดมิเนียม ปัญหาที่ทำกิน ปัญหาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ปัญหาการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ปัญหาการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ การปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การบรรจุและการปรับโครงสร้างสาธารณสุข และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานของที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยในระหว่างการประชุม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง และนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทู้ถาม

กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ราคาขายพาราตกต่ำ

นายนิริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ สืบเนื่องจากราคาขายพาราผันผวนและมีราคาตกต่ำเป็นเวลายาวนาน ทำให้

เกษตรกรสวนยางทุกภาคของประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน จึงขอเรียนถามว่า สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ยางพารา ราคาตกต่ำ นโยบายการประกันราคามีแนวทางการดำเนินการอย่างไร และมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างไร รวมทั้งมีการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางอย่างไร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ สาเหตุที่ราคาขางพาราตกต่ำเนื่องจากอัตราความต้องการใช้ในประเทศมีน้อย และการกำหนดราคาจะอ้างอิงราคาตลาดสิงคโปร์และตลาดเชียงใหม่ ถ้ารัฐสนับสนุนมากเกินไปจะทำให้ราคาตลาดโลกบิดเบือน และเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุมกันเพื่อหาแนวทางในการสร้างความยั่งยืนและการกำหนดมาตรการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรสวนยางพาราที่ได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และนำจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนมาพิจารณาจัดหางบประมาณในการสนับสนุนแต่ละครั้ง ในการแก้ไขปัญหาได้กำหนดเป็น**มาตรการที่ ๑** คือ ประกันราคาให้คนละไม่เกิน ๒๕ ไร่ แบ่งแยกเป็นยางแผ่นคุณภาพดี ๖๐ บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด ดีอาร์ซี (DRC) ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ๕๗ บาทต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วย ดีอาร์ซี (DRC) ๕๐ เปอร์เซนต์ ๒๓ บาทต่อกิโลกรัม โดยกำหนดเวลา ๖ เดือน การจ่ายเงิน ๒ เดือน ๑ ครั้ง **มาตรการที่ ๒** จัดหางบประมาณสนับสนุนสินเชื่อของผู้ประกอบการผลิตเพื่อที่จะใช้ในการขยายกำลังผลิต เป็นวงเงินกู้ที่เราจะดำเนินการประสานงานให้ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท **มาตรการที่ ๓** โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมยางพารา วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และ**มาตรการที่ ๔** โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางแห้ง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในการดำเนินการได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้น ๔ คณะ เพื่อให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเกิดความโปร่งใส มาตรการดังกล่าวรวมถึงเกษตรกรที่เข้าสวนยางทำและกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีข้อสั่งการไปถึงทุกกระทรวงให้พิจารณาว่าสามารถที่จะนำยางไปแปรรูปหรือนำไปใช้ในกระทรวง ในงานราชการต่าง ๆ ได้อย่างไร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น

๒. กระตุ้ถาม เรื่อง คุณสมบัติของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ วรรคหก และวรรคเจ็ด

พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ กรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถูกศาลประเทศออสเตรเลียสั่งจำคุกในข้อหาขายเสฟติด และได้มีผู้ทักท้วงในคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ วรรคหก และวรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญ จึงเรียนถามว่า ก่อนจะแต่งตั้งรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยได้มีการพิจารณาคุณสมบัติหรือตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ อ้างอิงใบสำคัญคดีหมายเลขดำ ที่ ๑๐๐๘๙/๒๕๔๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๔๐๔/๒๕๔๖ ศาลอาญา ปรากฏว่าศาลได้ยกฟ้องไม่มีการลงโทษใด ๆ สำหรับกรณีข่าวในหนังสือพิมพ์ของประเทศออสเตรเลีย นั้น ยืนยันว่าไม่เคยรับสารภาพว่าค้าหรือนำเข้ายาเสฟติด และไม่เคยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนได้สวนพยานใด ๆ เป็นเพียงการดำเนินการลงตัดสินหรือ Plea bargaining และเป็นพยานให้กับผู้ถูกกล่าวหาเป็นเวลา ๔ ปี เท่านั้น

๓. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม

ประเด็นคำถาม คือ จากคำสั่ง คสช. ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียนถามว่า การพิจารณายุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน จำนวน ๑๕,๐๐๐ แห่ง จะมีผลกระทบอย่างไร มีความคืบหน้าการบรรจุตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างไร และกรณีครูท้องถิ่นที่ถูกเลิกจ้างจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า ๑๒๐ คน ซึ่งมี ๑๕,๐๐๐ แห่ง ในอนาคตอาจจะมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากภูมิศาสตร์ของสถานที่และระยะการเดินทาง โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนในประเทศไทย ต้องได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน จากการสำรวจข้อมูล จำนวน ๑,๙๑๔ แห่ง ที่ไม่เข้าเกณฑ์การควบรวม เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่บนเกาะและบนภูเขา และมีแนวทางที่จะเพิ่มบุคลากรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการควบรวมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และวิธีที่ได้มาซึ่งผู้บริหารในตำแหน่งต่าง ๆ และเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ได้บรรจุครูที่เข้าหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน ๔,๙๐๐ คน โดยการพิจารณาจากหลักความสามารถในการบริการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สำหรับปัญหาการจ่ายค่าตอบแทนครูท้องถิ่นเป็นปัญหาที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องแก้ไข เพื่อให้ครูท้องถิ่นยังคงสามารถทำการสอนต่อไปได้ รวมทั้งสวัสดิการของครูที่ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุน ปัจจุบันบริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เป็นวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท การบริหารกองทุนต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารเพื่อประโยชน์ของครูทุกคน กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขให้โดยเร็ว และปัญหาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฯ ยังรอการพิจารณาของสภา ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาอื่น ๆ จะนำไปพิจารณาดำเนินการหาทางแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตำบลคิ่งพะยอม ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ ถนนเส้น ๓๒๙๑ ซึ่งเป็นถนนหลวงที่เชื่อมต่ออำเภอบ้านโป่งกับตำบลต่าง ๆ ในอำเภอบ้านโป่ง มีประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวในการเดินทางเป็นจำนวนมากเพื่อการค้าการขายและเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงคมนาคมได้จัดสรร

งบประมาณขยายถนนเส้น ๓๒๙๑ จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุหรือไม่ว่าไร และมีแนวทางการลดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญญาณจราจรในเขตชุมชนอย่างไร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๙๑ มีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายเป็น ๔ ช่องจราจร ในบริเวณที่เป็นชุมชนและจุดตัดทางแยกที่สำคัญเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สำหรับช่วงที่เป็น ๒ ช่องจราจร อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลของกรมทางหลวง นอกจากนี้ ยังมีทางสายรองขยายเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของกรมทางหลวงยังมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ซึ่งได้รับการพิจารณาค่าเฉลี่ยประมาณ ๔๔ เปอร์เซ็นต์

กรณีการแก้ไขปัญหาผู้ใช้จักรยานยนต์ได้มีการประชุมแล้วและจะนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการบรรจุเข้าแผนงบประมาณให้เร็วที่สุด รวมทั้งปัญหาสัญญาณจราจรอยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มในเรื่องของสัญญาณเสียงในเขตชุมชนด้วยแล้ว

๒. กระตุ่ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารงานและการทุจริตคอร์รัปชันภายในมหาวิทยาลัยนครพนม

นายประสงค์ บุรณพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาถามนายกรัฐมนตรื

ประเด็นคำถาม คือ ปัญหาการบริหารงานและการทุจริตคอร์รัปชันภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมหาวิทยาลัยดังกล่าวเกิดจากการรวมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในจังหวัดนครพนม จึงเกิดปัญหาการบริหารที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนครพนมหรือไม่อย่างไร เช่น การสรรหาเป็นอธิการบดี การตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีหลายคน และการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวทางการจัดการปัญหาการบริหารงบประมาณอย่างไร

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ กรณีปัญหาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจังหวัดนครพนม ปัญหาการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว และที่ปัญหามาตรฐานการเรียนการสอนและค่าใช้จ่าย เนื่องจากจำนวนผู้เข้าศึกษามีจำนวนน้อย ได้มีการดำเนินการหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว สำหรับกรณีการแต่งตั้งอธิการบดี ในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับแก้ไขใหม่ ได้ให้อำนาจกับรัฐมนตรีในการบริหารจัดการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ แล้ว และประเด็นการคัดเลือกนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการของมหาวิทยาลัยนั้นจะต้องผ่านหลักสูตรเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีการผ่านหลักสูตรไอโอดี (IOD) ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าโดยมหาวิทยาลัยนั้น

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับพื้นฐานให้เป็นธรรมาภิบาล อาจจะต้องทำให้มหาวิทยาลัยมีความตื่นตัว โดยการให้มีรางวัลหรือมีระบบการเชิดชูให้กับสภามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาลต่อไป

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองกระบี่ไม่มีความคืบหน้า

นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประเด็นคำถาม คือ จังหวัดกระบี่มีความเจริญก้าวหน้าด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และสร้างรายได้ให้กับประเทศสูง ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและรองรับนักท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมจึงได้สำรวจออกแบบทางเลี่ยงเมือง เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข ๔ หรือถนนเพชรเกษม กำหนดเส้นทางเลี่ยงชุมชนไปทางด้านทิศตะวันออกเพื่อแก้ปัญหาจราจร และสอดคล้องกับระบบโครงข่ายคมนาคมกับการพัฒนาเมือง และการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยว จึงขอเรียนถามกระทรวงคมนาคมว่ามีนโยบายที่จะอนุมัติโครงการทางเลี่ยงเมืองของจังหวัดกระบี่หรือไม่ อย่างไร และมีแนวทางการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนอย่างไร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ

ประเด็นคำตอบ คือ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดกระบี่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัดเป็นโครงการที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาถึงความจำเป็น และได้ทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเสร็จแล้ว และบรรจุในแผนพัฒนาของทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ ได้ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณารายงาน EIA และมีข้อเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา และข้อมูลในหลายประเด็น และกรมทางหลวงได้จัดทำการปรับปรุงเนื้อหาตามมติของคณะกรรมการและส่งรายงานอีกครั้งตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเมื่อรายงาน EIA ผ่านสามารถที่จะออกพระราชกฤษฎีกา ได้ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๖๗ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้บรรจุแผนขยายทางเพชรเกษมโดยเริ่มขยายเป็นระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ใช้วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท โดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่ ๙๗๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๙๘๔ ทั้งนี้ ได้มีการแผนจะลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหา เช่น การบริหารจัดการของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อรองรับผู้โดยสารจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา	(ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่	(ไม่มี)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้นำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ เลือกตั้งคณะกรรมการธิการสามัญประจำสภา ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

เลือกตั้งคณะกรรมการธิการสามัญประจำสภา จำนวน ๓๕ คณะ คณะละ ๑๕ คน ตามข้อบังคับฯ

ข้อ ๙๐

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการฯ ทั้งหมด ๓๕ คณะ คือ

๑. คณะกรรมการธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายคมเดช ไชยศิวิมมงคล | ๒. นายนิรมิต สุจारी |
| ๓. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ | ๔. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ |
| ๕. นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ | ๖. นายศาสตรา ศรีปาน |
| ๗. นายสิระ เจนจาคะ | ๘. ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดิ์ |
| ๙. นายปิยบุตร แสงกนกกุล | ๑๐. นางสาวพรณิการ์ วานิช |
| ๑๑. นายรังสิมันต์ โรม | ๑๒. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค |
| ๑๓. นายสุทัศน์ เงินหมื่น | ๑๔. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ |
| ๑๕. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ | |

๒. คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ | ๒. นายชลน่าน ศรีแก้ว |
| ๓. นายศักดิ์ดา คงเพชร | ๔. นายไชยวัฒนา ตินรัตน์ |
| ๕. นายอนันต์ ผลอำนวย | ๖. นายทวีรัฐ รัตนเศรษฐ์ |
| ๗. นายเอี่ยม ทองใจสด | ๘. นายภิญโญ นิโรจน์ |
| ๙. นายไกรก้อง ไวทยการ | ๑๐. นายฐิตินันท์ แสงนาค |
| ๑๑. นายเทพไท เสนพงศ์ | ๑๒. นายอภิชัย เตชะอุบล |
| ๑๓. นายชาติา ไทยเศรษฐ์ | ๑๔. นายภราดร ปริศนานันทกุล |
| ๑๕. นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา | |

๓. คณะกรรมการกิจการศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

และกองทุน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ | ๒. นายสงวน พงษ์มณี |
| ๓. นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ | ๔. นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี |
| ๕. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา | ๖. นายกษิต์เดช ชุติมันต์ |

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ๗. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ | ๘. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี |
| ๙. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ | ๑๐. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม |
| ๑๑. นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ | ๑๒. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ |
| ๑๓. นายรุ่งโรจน์ ทองศรี | ๑๔. นายเรวัต วิศรุตเวช |
| ๑๕. นายชูการ์โน มะทา | |

๔. คณะกรรมการกีฬา จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายศุภชัย นพขำ | ๒. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ |
| ๓. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล | ๔. นายบุญแก้ว สมวงศ์ |
| ๕. นางสาวภริมา พูลเจริญ | ๖. นายวัชร ยาวอหะซัน |
| ๗. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ | ๘. นายปริญญา ช่วยเกตุ คีร์รัตน์ |
| ๙. นายเอกการ ชื่นทรงธรรม | ๑๐. นายอัศวิน วิภูศิริ |
| ๑๑. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ | ๑๒. นายบุญลือ ประเสริฐโสภาน |
| ๑๓. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ | ๑๔. นายวัชรพล โดมรงค์ดี |
| ๑๕. นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ | |

๕. คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

ความหลากหลายทางเพศ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นางมุกดา พงษ์สมบัติ | ๒. นางจุฑาพัทธ์ธน์ เมนะสวัสดิ์ |
| ๓. นางอาภรณ์ สาราคำ | ๔. นางสาวพรพิมล ธรรมสาร |
| ๕. นางบุญรัตน์ ศรีธเรศ | ๖. นางเจริญ เรี่ยวแรง |
| ๗. นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ | ๘. นางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ |
| ๙. นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ | ๑๐. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ |
| ๑๑. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ | ๑๒. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม |
| ๑๓. นางสาวชिरาภรณ์ กาญจนะ | ๑๔. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ |
| ๑๕. นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ | |

๖. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ๑. นางอนุรักษ บัญศล | ๒. นางสมหญิง บัวบุตร |
| ๓. นางสาวชนก จันทาทอง | ๔. นายคมเดช ไชยศิวามงคล |
| ๕. นายสิระ เจนจาคะ | ๖. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ |
| ๗. นายชัชวาลล์ คงอุดม | ๘. นางทัศนพร เกษเมธีการุณ |
| ๙. นายองค์การ ชัยบุตร | ๑๐. นายสำลี รักสุทธี |
| ๑๑. นายวุฒิพงษ์ นามบุตร | ๑๒. นายกรณ์ จาติกวณิช |
| ๑๓. นายสมเจตน์ ลิ้มปะพันธุ์ | ๑๔. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ |
| ๑๕. นายวัชร ฦ วังขนาย | |

๗. คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม | ๒. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย |
| ๓. นายปิยวัฒน์ พันธุ์สายเชื้อ | ๔. นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ |
| ๕. นายฉันทวุฒิ จรัสศรีพงษ์ | ๖. นายธันส์ ทวีเกื้อกูลกิจ |
| ๗. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ | ๘. นายอนุชา น้อยวงศ์ |
| ๙. นายคำพอง เทพาคำ | ๑๐. นายศักดิ์นัย นุ่มหนู |
| ๑๑. นางกัณตวรรณ ต้นเถียร | ๑๒. นายนริศ ขำนุรักษ์ |
| ๑๓. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ | ๑๔. นายคชาเทพ เตชะเดชเรืองกุล |
| ๑๕. นายอับดุลอาอี สาแม็ง | |

๘. คณะกรรมการการคมนาคม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล | ๒. นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ |
| ๓. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ | ๔. นายวัฒนา ช่างเหลา |
| ๕. นายภูติ อินสุวรรณ | ๖. นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ |
| ๗. นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ | ๘. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ |
| ๙. นายคารม พลพรกลาง | ๑๐. นายมนตรี ปาน้อยนันท |
| ๑๑. นายโสภณ ชาร์มย์ | ๑๒. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา |
| ๑๓. นายนิกร จำนง | ๑๔. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา |
| ๑๕. นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา | |

๙. คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน | ๒. นายธีระ ไตรสรณกุล |
| ๓. นายขจิตร์ ชัยนิคม | ๔. นายเชิดพงศ์ ราชปองขันธ์ |
| ๕. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด | ๖. นายอัฐพล โพธิพิพิธ |
| ๗. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ | ๘. พลโท พงศกร รอดชมภู |
| ๙. พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ | ๑๐. นายพีรเดช คำสมุทร |
| ๑๑. นายสาคร เกี้ยวข้อง | ๑๒. นายอับดุลบาซิม อาบู |
| ๑๓. นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ | ๑๔. นายอนุมติ ชูสารอ |
| ๑๕. นายนพดล แก้วสุพัฒน์ | |

๑๐. คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายมานะ โลหะวณิชย์ | ๒. นางมนพร เจริญศรี |
| ๓. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ | ๔. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุนทร |
| ๕. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ | ๖. นายไผ่ ลิกค์ |
| ๗. นายรณเทพ อนุวัฒน์ | ๘. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ |

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ๙. นายจิรวัดน์ อรัณยกานนท์ | ๑๐. นายประเสริฐพงษ์ ทรนุวัตร์ |
| ๑๑. พันโท สิ้นธพ แก้วพิจิตร | ๑๒. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล |
| ๑๓. นายมารุต มัสยวาณิช | ๑๔. นายนิยม วิวรรณดิษฐกุล |
| ๑๕. นายวัชรพล โทมรสักดิ์ | |

๑๑. คณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน จำนวน ๑๕ คน
ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ | ๒. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ |
| ๓. นายฉลาด ขามช่วง | ๔. นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย |
| ๕. นายสมศักดิ์ พันธุ์เกษม | ๖. นางสาวทันทยา วงษ์โอภาสี |
| ๗. นายสันติ กีระนันท์ | ๘. นายสุพล พองงาม |
| ๙. นายวรภพ วิริยะโรจน์ | ๑๐. นางสาวณิธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ |
| ๑๑. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม | ๑๒. นายกรณ์ จาติกวณิช |
| ๑๓. นายเกื้อกุล ด่านชัยวิจิตร | ๑๔. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ |
| ๑๕. นายวิรัตน์ วรศิริริน | |

๑๒. คณะกรรมการการต่างประเทศ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายศราวุธ เพชรพนมพร | ๒. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ |
| ๓. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม | ๔. นางสาวสรันันท์ อรรถนพนพร |
| ๕. นายองอาจ วงษ์ประยูร | ๖. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร |
| ๗. นายเสถียร ฝือกประพันธ์ | ๘. ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง |
| ๙. นางสาวพรณิการ์ วานิช | ๑๐. นายวินท์ สุธีรัชย์ |
| ๑๑. นายวิรัช พันธุมะผล | ๑๒. นายเกียรติ สิทธิอมร |
| ๑๓. นายวีระชัย วีระเมธีกุล | ๑๔. นายศุภชัย ใจสมุทร |
| ๑๕. นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ | |

๑๓. คณะกรรมการการตำรวจ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร | ๒. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ |
| ๓. นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม | ๔. นายกิตติ สมทรัพย์ |
| ๕. นายนิโรธ สุนทรเลขา | ๖. นายชูศักดิ์ ศิริมาศทอง |
| ๗. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ | ๘. นายสัญญา นิลสุพรรณ |
| ๙. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี | ๑๐. พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา |
| ๑๑. นายสมชาติ ประดิษฐ์พร | ๑๒. นายณัฐชนน ศรีก่อเกื้อ |
| ๑๓. นายพานวัฒน์ สะสมทรัพย์ | ๑๔. พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี |
| ๑๕. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ | |

๑๔. คณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ จำนวน ๑๕ คน
ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายไชยา พรหมา | ๒. นายนิยม เวชกามา |
| ๓. นายการุณ โหสกุล | ๔. นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ |
| ๕. นางสาวปาริณา ไกรคุปต์ | ๖. พันตำรวจโท ไวกจน์ อภรณ์รัตน์ |
| ๗. นายสมพงษ์ โสภณ | ๘. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ |
| ๙. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช | ๑๐. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ |
| ๑๑. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ | ๑๒. นายสุภดิช อากาศฤกษ์ |
| ๑๓. นายประสงค์ บุรณ์พงศ์ | ๑๔. นายสุรทิน พิจารณ์ |
| ๑๕. นายธีระ วงศ์สมุทร | |

๑๕. คณะกรรมการการทหาร จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายเกรียงศักดิ์ ฝ่ายสีงาม | ๒. นายตี๋ใหญ่ พุนศรีธนากุล |
| ๓. นายक्रमานิตย์ สังข์พุ่ม | ๔. นายประเสริฐ จันทรวงทอง |
| ๕. พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ | ๖. นายเสถียร เผือกประพันธ์ |
| ๗. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร | ๘. นายนิรามาน สุไลมาน |
| ๙. นายเกษมสันต์ มีทิพย์ | ๑๐. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู |
| ๑๑. นายอิสสระ สมชัย | ๑๒. นายอภิชา เลิศพชรกมล |
| ๑๓. นายยศวฒน์ มาไพศาลสิน | ๑๔. พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ |
| ๑๕. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ | |

๑๖. คณะกรรมการการท่องเที่ยว จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายอนุสรณ์ ปั่นทอง | ๒. นางสิรินทร รามสุต |
| ๓. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ | ๔. นางสาวชนก จันทาทอง |
| ๕. นางสาวกานต์กนิษฐา แห้วสันตติ | ๖. นายจิรเดช ศรีวิราช |
| ๗. นายนที ถิ่นสาकु | ๘. นายกฤติเดช สันติวิริยะกุล |
| ๙. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ | ๑๐. นายวิวรรธน์ นิลวัชรเมณี |
| ๑๑. นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ | ๑๒. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ |
| ๑๓. นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล | ๑๔. นายภูเฮง ยาวอหะซัน |
| ๑๕. นางสาวศิลาัมพา เลิศนุวัฒน์ | |

๑๗. คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ๑. นายณัฐพงษ์ สุปรียศิลป์ | ๒. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย |
| ๓. นางผ่องศรี แซ่จิ่ง | ๔. นายสิงหนภณ ดีนาง |
| ๕. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ | ๖. นายปัญญา จีนาคำ |
| ๗. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ | ๘. นายอภิชาติ ศิริสุนทร |

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ๙. นายนิติพล ผิวเหมาะ | ๑๐. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย |
| ๑๑. นายสฤกษ์พงษ์ เกี้ยวข้อง | ๑๒. นายชยุต ภูมมะกาญจนะ |
| ๑๓. นายดำรงค์ พิเดช | ๑๔. นายรณรงค์ วัฒนพิชัยดำรง |
| ๑๕. นายสรชัช สุจิตต์ | |

๑๘. คณะกรรมการการปกครอง จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายไพจิต ศรีวรขาน | ๒. นายจิรทัต ไกรเดชา |
| ๓. นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี | ๔. นายสมคิด เชื้อคง |
| ๕. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี | ๖. นางสาวพิมพ์พร พรพฤทธิพันธ์ |
| ๗. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ | ๘. นายเอกราช ช่างเหลา |
| ๙. นายสุรชัย ศรีสารคาม | ๑๐. นางสาวกวิณนาถ ตาศีย์ |
| ๑๑. นายวุฒินันท์ บุญชู | ๑๒. นายเดชอิศม์ ขาวทอง |
| ๑๓. นายเกื้อกูล ด้านชัยวิจิตร | ๑๔. นายอารี ไกรนรา |
| ๑๕. นายนพดล มาตรฐานศรี | |

๑๙. คณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ | ๒. นางสาวทัศนีย์ บุรณุปกรณ์ |
| ๓. นายพัฒนา สัพโส | ๔. นางเทียบจตุทา ขาวขำ |
| ๕. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ | ๖. นางทัศนพร เกษเมธีการุณ |
| ๗. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ | ๘. นายวันชัย ปริญาศิริ |
| ๙. นายชำนาญ จันทร์เรือง | ๑๐. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร |
| ๑๑. นายสินิตย์ เลิศไกร | ๑๒. นายศิววัฒน์ มาไพศาลสิน |
| ๑๓. นายอนุรักษ์ จุริมาศ | ๑๔. ศาสตราจารย์โกวิท พวงงาม |
| ๑๕. นายชูการ์โน มะทา | |

๒๐. คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑. นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารณณ์ | ๒. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ |
| ๓. นายประภูศักดิ์ จินตะเวช | ๔. นายรัฐกิตติ์ ภาลีพัฒน์ |
| ๕. ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง | ๖. นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ |
| ๗. นายไผ่ ลิกค์ | ๘. นายนิพันธ์ ศิริธร |
| ๙. นายมณฑล โพธิ์คาย | ๑๐. นายอนาวิน รัตนสถาพร |
| ๑๑. นายสุทัศน์ เงินหมื่น | ๑๒. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู |
| ๑๓. นายอาสพลธ์ สรรณไตรภพ | ๑๔. นายไตรเทพ งามมกล |
| ๑๕. นางลินดา เชิดชัย | |

๒๑. คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร | ๒. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ |
| ๓. นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น | ๔. นายจตุพร เจริญเชื้อ |
| ๕. นายจักรรัตน์ พัวช่วย | ๖. นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ |
| ๗. นางบุญยั้ง นิติกายูจนา | ๘. นายวาโย อัครรุ่งเรือง |
| ๙. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี | ๑๐. นายขวัญเลิศ พานิชมาท |
| ๑๑. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช | ๑๒. นางสาวธนพร โสมทองแดง |
| ๑๓. นายพาดูวัฒน์ สะสมทรัพย์ | ๑๔. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา |
| ๑๕. นายมานพ ศรีฝั่ง | |

๒๒. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๕ คน

ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ | ๒. นายวิทยา ทรงคำ |
| ๓. นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ | ๔. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ |
| ๕. นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ | ๖. นายสุทา ประทีป ณ ถลาด |
| ๗. นายพยม พรหมเพชร | ๘. นายธีรชัย พันธุมาศ |
| ๙. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย | ๑๐. นายจารึก ศรีอ่อน |
| ๑๑. นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ | ๑๒. นายรังสิกร ทิมาตฤกะ |
| ๑๓. นายอัสพลธ์ สรรณไทรภาพ | ๑๔. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส |
| ๑๕. นายดล เหนระกุล | |

๒๓. คณะกรรมการการพลังงาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายกิตติกร โล่ห์สุนทร | ๒. นายประเสริฐ บุญเรือง |
| ๓. นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ | ๔. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ |
| ๕. นางพิชชารัตน์ เลหาพงศ์ชนะ | ๖. นายวิเชียร ขวาลิต |
| ๗. นายสมเกียรติ วอนเพียร | ๘. นางสาวจากรุวรรณ ศรีณย์เกตุ |
| ๙. นายธารา ปิตุเตชะ | ๑๐. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ |
| ๑๑. นายระวี มาศฉมาดล | ๑๒. นางนันทนา สงฆ์ประชา |
| ๑๓. นายนพดล มาตรศรี | ๑๔. นางสาวปิยะรัฐชย์ ดิยะไพรัช |
| ๑๕. นายมณูญ สีวาทิรมย์รัตน์ | |

๒๔. คณะกรรมการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ๑. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร | ๒. นายกฤษฎา ต้นเทอดทิตย |
| ๓. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ | ๔. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ |

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ๕. นายศิริพงษ์ รัสมิ์ | ๖. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ |
| ๗. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ | ๘. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ |
| ๙. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล | ๑๐. นายภูมิศิษฐ์ คงมี |
| ๑๑. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา | ๑๒. นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล |
| ๑๓. นางสาวญาณธิชา บัวเพื่อน | ๑๔. นายวรภพ วิริยะโรจน์ |
| ๑๕. นางสาวปิยะรัฐชย์ ตียะไพรัช | |

๒๕. คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายจรสฤทธิ จันทรสุนทร | ๒. นางสาวจิราพร ลินธุไพร |
| ๓. นายจิรวุฒน์ ศิริพานิชย์ | ๔. นายธนกร ไชยกุล |
| ๕. นายมณฑิธร สงฆ์ประชา | ๖. นายสันหพจน์ สุขศรีเมือง |
| ๗. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา | ๘. นายโชติวุฒิ ธนาคนานุสรณ์ |
| ๙. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล | ๑๐. นายพิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ |
| ๑๑. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร | ๑๒. นางสาวแนน บุญยธิดา สมชัย |
| ๑๓. นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์ | ๑๔. นางสาวจุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ |
| ๑๕. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ | |

๒๖. คณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ | ๒. นายบัลลังก์ อรรถนพพร |
| ๓. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ | ๔. นายบุญฉัตร ประทุมลี |
| ๕. นายปฐมพงศ์ สุธงจันทร์ | ๖. นายภาคภูมิ บุญประมุข |
| ๗. นายสายัณห์ ยุติธรรม | ๘. นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ |
| ๙. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล | ๑๐. นายทศพร ทองศิริ |
| ๑๑. นายอันวาร์ สาและ | ๑๒. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ |
| ๑๓. นายพรชัย อำนวยทรัพย์ | ๑๔. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี |
| ๑๕. นายอำเภอ กองมณี | |

๒๗. คณะกรรมการการแรงงาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายวัน อยู่บำรุง | ๒. นายอนันต์ ศรีพันธุ์ |
| ๓. นายศิริสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ | ๔. นางอนุรักษ์ บุญศล |
| ๕. นายธรรมวิษณุ โพธิพิพิธ | ๖. นายสาธิต อู่ตระกูล |
| ๗. นายสุชาติ ชมกลิ่น | ๘. นายสุเทพ อู่อัน |
| ๙. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ | ๑๐. นายทวีศักดิ์ ทักษิณ |
| ๑๑. นายชุมพล จุลใส | ๑๒. นายสมบูรณ์ ชาร์มย์ |
| ๑๓. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ | ๑๔. นายสุพล จุลใส |
| ๑๕. นายเพชร เอกกำลังกุล | |

๒๘. คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวสกุณา สาระนันท์ | ๒. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ |
| ๓. นายวิทยา ทรงคำ | ๔. นายรังสรรค์ มณีรัตน์ |
| ๕. นายเกษม ศุภรานนท์ | ๖. นายสันหพจน์ สุขศรีเมือง |
| ๗. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ | ๘. นายอัครวัฒน์ อัสวเหม |
| ๙. พันตำรวจตรี ชวลิต เลหาอุดมพันธ์ | ๑๐. นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ |
| ๑๑. ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน | ๑๒. นายสรารุช อ่อนละมัย |
| ๑๓. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี | ๑๔. นายธนายศ ทิมสุวรรณ |
| ๑๕. นายภาสกร เงินเจริญกุล | |

๒๙. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรกรรม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ๑. นายภณณัฐ ศรีอินทร์สุทธิ | ๒. นายสุชาติ ภิญโญ |
| ๓. นายจาตุรงค์ เพ็ญรพัฒน์ | ๔. นายชูศักดิ์ แอทอง |
| ๕. นายรังสรรค์ มณีรัตน์ | ๖. นายวีระกร คำประกอบ |
| ๗. นายมานัส อ่อนอ้าย | ๘. นายสุรชาติ ศรีบุศกร |
| ๙. นายทองแดง เบ็ญจะปัก | ๑๐. นางสาวศรีนวล บุญลือ |
| ๑๑. นายประกอบ รัตนพันธ์ | ๑๒. นายสาคร เกี้ยวข้อง |
| ๑๓. นายสมเจตน์ ลิ้มปะพันธุ์ | ๑๔. นายอำนาจ วิลาวลัย |
| ๑๕. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ | |

๓๐. คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายประเสริฐ จันทรวงทอง | ๒. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล |
| ๓. นางสมหญิง บัวบุตร | ๔. นางมนพร เจริญศรี |
| ๕. นายสุชาติ อูสาหะ | ๖. รองศาสตราจารย์รณรงค์ บุญสวยขวัญ |
| ๗. นายกฤษณ์ แก้วอยู่ | ๘. นายไพบูลย์ นิติตะวัน |
| ๙. นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ | ๑๐. นางสาวสุทวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา |
| ๑๑. นายเทพไท เสนพงศ์ | ๑๒. พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ |
| ๑๓. นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล | ๑๔. นายชัชวาลล์ คงอุดม |
| ๑๕. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ | |

๓๑. คณะกรรมการการศึกษา จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายนพคุณ รัฐผไท | ๒. นายวันนวัติ สมบูรณ์ |
| ๓. นายदनัย มะหิพันธ์ | ๔. นายไตรรงค์ ติธรรม |
| ๕. นางสาวตรีนุช เทียนทอง | ๖. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ์ |
| ๗. นายพรชัย อินทร์สุข | ๘. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ |
| ๙. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร | ๑๐. รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ |

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ๑๑. นายประกอบ รัตนพันธ์ | ๑๒. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ |
| ๑๓. นายสฤกษ์ดี บุตรเนียร | ๑๔. นายปรีดา บุญเพลิง |
| ๑๕. นายภาสกร เงินเจริญกุล | |

๓๒. คณะกรรมการการสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา | ๒. นายนพพล เหลืองทองนารา |
| ๓. นายสุทิน คลังแสง | ๔. นายเกษม อุประ |
| ๕. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก | ๖. นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ |
| ๗. นายศิริพงษ์ รัสมิ์ | ๘. นายสมบัติ อำนาคะ |
| ๙. นางสาววรรณวิภา ไ้ม้สน | ๑๐. นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ |
| ๑๑. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี | ๑๒. นางสาวจิตภัสร์ ตัน กฤดากร |
| ๑๓. นายสนอง เทพอักษรณรงค์ | ๑๔. นายธนยศ ทิมสุวรรณ |
| ๑๕. นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ | |

๓๓. คณะกรรมการการสาธารณสุข จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ | ๒. นางสาวละออง ตียะไพรัช |
| ๓. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ | ๔. นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย |
| ๕. นายศรีเรศ โกฏคำลือ | ๖. นายทวีรัฐ รัตนเศรษฐ์ |
| ๗. นางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ | ๘. นายวาโย อัครรุ่งเรือง |
| ๙. นายเอกภพ เพียรพิเศษ | ๑๐. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ |
| ๑๑. นายบัญญัติ เจตนจันทร์ | ๑๒. นางนาที รัชกิจประการ |
| ๑๓. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร | ๑๔. นายชัย ชิดชอบ |
| ๑๕. นายสรชิต สุจิตต์ | |

๓๔. คณะกรรมการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๕ คน

ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายนพ ชีวานันท์ | ๒. นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ |
| ๓. นายสยาม หัตถสงเคราะห์ | ๔. นายภาควัต ศรีสุรพล |
| ๕. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย | ๖. นายชัยวุฒิ ธนาคนานุสรณ์ |
| ๗. นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ | ๘. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ |
| ๙. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล | ๑๐. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ |
| ๑๑. นายสรารุช อ่อนละมัย | ๑๒. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม |
| ๑๓. พันเอก เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ | ๑๔. นายเสมอกัน เทียงธรรม |
| ๑๕. นายนิคม บุญวิเศษ | |

๓๕. คณะกรรมการการอุตสาหกรรม จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| ๑. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ | ๒. นายนิยม ช่างพินิจ |
| ๓. นายพีระเพชร ศิริกุล | ๔. นายนาวี เตาะเจริญสุข |
| ๕. นายโกศล ปัทมะ | ๖. นายประทวน สุทธิอำนวยเดช |
| ๗. นายปริญญา ฤกษ์ไรราย | ๘. นายยุทธ สุวรรณบุตร |
| ๙. นายสรวุฒิ เนื่องจักษ์ | ๑๐. นางสาววรรณวี ทะล่อมสิน |
| ๑๑. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ | ๑๒. นายสมัคร ป้องวงษ์ |
| ๑๓. นายชัยชนะ เดชเดโช | ๑๔. นายพิเชษฐ สิริชวา |
| ๑๕. นายพิษณุ พลธี | |

เลิกประชุมเวลา ๒๐.๓๗ นาฬิกา

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

กลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข